

ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มีोन้อยช่วยกันทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๓๓๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

อุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน

๑. ไม้กวาดดอกหญ้า



ไม้กวาดดอกหญ้าหรือไม้กวาดอ่อน ที่มีตัวไม้กวาดควรทำจากดอกหญ้าที่อ่อนนุ่ม ผูกติดกันแน่น ด้ามเรียบไม่ขรุขระ จับถนัดมือ น้ำหนักเบา และมีความยาวพอเหมาะกับผู้ใช้ สามารถยึนกวาดได้สบาย ไม่ต้องก้มหลัง ไม้กวาดดอกหญ้าเหมาะสำหรับกวาดฝุ่น ละเอียดหรือเศษขยะชิ้นเล็ก ๆ บนพื้นที่แห้ง เช่น พื้นไม้ธรรมชาติ พื้นปาร์เก้ต พื้นซีเมนต์ เรียบ ๆ พื้นหินอ่อน หินขัด กระเบื้อง หรือฝาผนังเรียบ ๆ เป็นต้น

เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรเก็บโดยเจาะ รูที่ปลายด้ามแล้วแขวนไว้ ซึ่งไม้กวาดดอกหญ้า ที่ขายในปัจจุบันมักทำที่แขวนสำเร็จไว้แล้วหรืออาจเก็บ โดยฟิงฝาผนังเอาด้ามลงก็ได้ ถ้าตัวไม้กวาดเปียกชื้นควรนำไปตากแดดให้แห้ง

๒. ไม้กวาดก้านมะพร้าว



ไม้กวาดก้านมะพร้าว ทำจากก้านของทางมะพร้าวแห้งที่ดีจะต้องมัดแน่นและใช้ ก้านมะพร้าวยาวพอสมควร เหมาะสำหรับกวาดขยะชิ้นใหญ่ๆ กวาดน้ำบนพื้นซีเมนต์ หรือกวาดทางระบายน้ำ

เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรวางให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำไปเก็บโดยแขวนให้ปลาย ห้อยลงหรือฟิงฝาผนังโดยใช้โคนตั้งกับพื้น

๓. ไม้กวาดหยากไย่



ไม้กวาดหยากไย่หรือไม้กวาดเสี้ยนตาล เหมาะสำหรับกวาดหยากไย่บนเพดาน **เมื่อใช้เสร็จแล้ว** ควรกำจัดหยากไย่ออกจากไม้กวาดให้หมด แล้วนำไปเก็บโดยวางด้ามลงตั้งพิงกับฝาผนัง หรือวางราบกับพื้นให้ชิดฝาผนัง

๔. ไม้กวาดขนไก่



ไม้กวาดขนไก่ ทำจากขนของไก่ ไม้กวาดขนไก่ที่ดีขนหนาและผูกติดกันแน่น ขนไม่หลุดร่วงง่าย แต่เดิมทำจากขนไก่ ปัจจุบันมักทำจากขนไก่ที่สังเคราะห์ขึ้น เนื่องจากความต้องการไม้กวาดขนไก่มีมากขึ้นและใช้งานได้คงทนกว่า ไม้กวาดขนไก่ใช้สำหรับปิดฝุ่นตามชั้นวางของ หลังกู้ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ

วิธีการดูแล หลังการใช้งาน ควรแขวนไว้ที่ผนังห้องและไม่ควรให้เปียกน้ำ

๕. ไม้ถูพื้น



ไม้ถูพื้น ช่วยให้การถูพื้นสะดวกรวดเร็วกว่าการถูด้วยผ้าขี้ริ้วแต่เหมาะสำหรับการถูพื้นที่กว้างๆ ไม่มีซอกมุม ไม้ถูพื้นมีทั้งชนิดที่ใช้ไม้ถูเปียกและชนิดที่ใช้ถูแห้ง ชนิดถูเปียกมักทำด้วยฟองน้ำ

ผ้ากระสอบหรือผ้าหนาๆ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรซักหรือล้างให้สะอาด แล้วนำไปตากแห้ง ส่วนชนิดถุงแห้งมักทำด้วยเส้นด้าย เหมาะสำหรับถูพื้นไม้ขัดมัน หรือพื้นปาร์เกต์

วิธีการดูแล หลังการใช้งาน ให้สะบัดฝุ่นละอองออก หากเปียกชื้นควรผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปเก็บ การเก็บให้วางด้ามลงพียงกับฝาผนัง

๕.แปรงถูพื้น



แปรงถูพื้น ที่ใช้ทำความสะอาดบ้านมีรูปแบบแตกต่างกัน และทำจากวัสดุหลายชนิดให้เหมาะแก่การใช้งาน เช่น แปรงลวด แปรงพลาสติก แปรงเสียนตาล แปรงเหล่านี้ใช้สำหรับขัดพื้น และสิ่งของต่าง ๆ แปรงลวดและแปรงพลาสติกเหมาะสำหรับ ขัดพื้นไม้ และพื้นซีเมนต์ ส่วนแปรงเสียนตาลนอกจากจะใช้ขัดพื้นได้แล้ว ยังใช้ขัดโลหะ ส้วม โถ่งน้ำ หรือสิ่งของอื่น ๆ ได้ด้วย แปรงที่มีด้ามจะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากขัดได้ในระยะที่กว้างกว่าแปรงที่ไม่มีด้าม

วิธีการดูแล หลังการใช้งาน แล้วควรล้างให้สะอาดตากให้แห้ง แล้วนำไปเก็บเข้าที่